



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
๑.	ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหม้อพร้อม Chatbot	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
๒.	รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๘ ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร	สำนักนายกรัฐมนตรี	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๓.	กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิ์โปรวิงฟรี ๒ เทียว อีก ๑ แส่นสิทธิ์ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง	กระทรวงคมนาคม	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			
๔.	ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๕.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๖.	ความรับผิดชอบทางอาญา	กระทรวงยุติธรรม	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๐๑

๑) หัวข้อเรื่อง ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม Chatbot

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม Chatbot

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 (Self-assessment) บนระบบ “หมอพร้อม Chatbot” เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยคัดกรองผู้ที่มีผลการตรวจโควิด - 19 เป็นบวก ให้ได้รับคำแนะนำในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ โดยการประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การประเมินตนเองเพื่อคัดกรองภาวะวิกฤต ๒) การประเมินตนเองเพื่อคัดกรองความเร่งด่วน

เมื่อผู้ติดเชื้อทำแบบประเมินความเสี่ยง บน “หมอพร้อม Chatbot” ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้ติดเชื้อ อาการและความพร้อมในการรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งอ้างอิงจากผลการศึกษาทางวิชาการของกรมการแพทย์ โดยสามารถประเมินให้ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อได้ โดยเครื่องมือการประเมินมีค่าความแม่นยำร้อยละ ๘๕ ซึ่งผลจากการประเมินเป็นการแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ หากประชาชนที่ติดเชื้อโควิด- 19 มีอาการรุนแรงขอให้เข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วน และหากมีอาการนอกเหนือจากที่แบบประเมินกำหนด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ สำหรับช่องทางการประเมินความเสี่ยงบนหมอพร้อม Chatbot สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง LINE Official Account แอปพลิเคชัน และช่องทางแชท Facebook Page ของหมอพร้อม”

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๐๑

 **หมอพร้อม**

แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 (Self assessment) ใน หมอพร้อม Chatbot

บน “หมอพร้อม”
LINE OA / Application / Facebook

ฟังก์ชันสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น
สำหรับผู้ที่ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นบวก
เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสม

- ✓ แบบประเมินตนเองเพื่อคัดกรองภาวะวิกฤติ
- ✓ แบบประเมินตนเองเพื่อคัดกรองความรุนแรงด่วน

เริ่มทดสอบใช้งานได้แล้ววันนี้



วันที่จัดทำ 22/2/2565

 หมอพร้อม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

กรม / หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐

๑) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๘ ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๘ ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ชี้แจงผลงานการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างด้านน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดความมั่นคงสูงสุดและประชาชนได้รับประโยชน์ โดยเพิ่มพื้นที่ชลประทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว ๓๓.๙๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก ๑๘ ล้านไร่ ภายในปี ๒๕๘๐ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้แล้ว ๑.๑๗ ล้านไร่ สำหรับการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนรัฐบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาน้ำบาดาล สระน้ำในไร่นา โคกหนองนาโมเดล เพื่อสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลยังใช้กลไกการบูรณาการหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในเชิงป้องกันและลดผลกระทบเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติด้านน้ำ ทั้งภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้ง

เรื่องการจัดเก็บค่าน้ำที่จะกระทบถึงประชาชนและเกษตรกรรายย่อยนั้น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๑ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ทำเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ รวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน รักษาระบบนิเวศ จารัตประเพณี บรรเทาสาธารณภัย คมนาคม และการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ และไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงไม่มีการเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรอย่างแน่นอน แต่จะเก็บเฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๒ คือ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม และผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๓ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมาก โดยกำหนดอัตราค่าใช้น้ำจะมีความเป็นธรรม ไม่แสวงหากำไร เป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้มีจิตสำนึกในการใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัดเท่านั้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าน้ำประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐





“ปิดล้อม”

ซีรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 18 ล้านไร่
ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

 @NationalWaterCommand  ONWRNews

  : @ONWRNEWS  : www.onwr.go.th

 สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
OFFICE OF THE NATIONAL WATER RESOURCE

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงคมนาคม

กรม / หน่วยงาน กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมทางหลวง

ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖

๑) หัวข้อเรื่อง กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิโปรวิงฟรี ๒ เทียว อีก ๑ แสนสิทธิ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิโปรวิงฟรี ๒ เทียว อีก ๑ แสนสิทธิ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้สมัครสมาชิก M-Flow จำนวนมาก จึงเพิ่มสิทธิโปรโมชันอีก ๑๐๐,๐๐๐ สิทธิ รองรับผู้สมัครสมาชิกเพิ่มเติม โดยขอแนะนำให้ผู้สมัครสมาชิก เพื่อความคล่องตัวในการใช้บริการ และผู้ใช้ทางที่ผ่านเข้าช่อง M-Flow แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถวิ่งผ่านได้ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ต้องไปชำระค่าผ่านทางตามกระบวนการ

ทั้งนี้ ทล. ได้เตรียมเพิ่มโปรโมชันสำหรับผู้สมัครใช้บริการเต็มรูปแบบผ่านทาง www.mflowthai.com หรือ Mobile Application: mflowthai จะได้รับสิทธิวิงฟรี ๒ เทียว พร้อมรับส่วนลด ๒๐% ทุกเที่ยวที่วิ่งตลอด ๓ เดือน เพิ่มอีก ๑๐๐,๐๐๐ สิทธิ ส่วนสมาชิก M-Pass สมัครใช้บริการรับส่วนลดทันที ๑๐๐ บาทเช่นเดิม และสำหรับผู้สมัครผ่าน Line Official Account: @mflowthai จะได้รับ E-Coupon ส่วนลดมูลค่า ๖๐ บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อทุกสาขา จำกัดจำนวน ๕๐,๐๐๐ สิทธิ โดยต้องเป็นผู้ที่เริ่มใช้งาน และมีการหักบัตรเครดิตแล้วเท่านั้น

ส่วนกรณีการงดเว้นค่าปรับ สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางและถูกปรับไปก่อนหน้านี้ ทล. จะดำเนินการคืนเงินค่าปรับให้อัตโนมัติตามช่องทางที่ได้ชำระมา แต่หากผู้ใช้ทางยังไม่ได้รับคืนค่าปรับ สามารถแจ้งข้อมูลขอคืนค่าปรับได้ ๒ ช่องทาง คือ www.mflowthai.com เลือกกระบวนการโต้แย้ง ค่าธรรมเนียมผ่านทาง หรือดำเนินการผ่าน Application: mflowthai เลือกได้รับหนังสือแจ้งเตือน จากนั้นเลือกกระบวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียมผ่านทาง แล้วจกรอกข้อมูลของตนเอง รวมถึงช่องทาง ในการคืนเงินค่าปรับ เพื่อนำส่งเงินค่าปรับคืนให้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖ หรือทาง Line Official Account: @mflowthai และ facebook: mflowthailand

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
กรมการขนส่งทางบก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

M-FLOW

พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ

วังก่อนจ่ายทีหลัง
FLOW สุดตลอดทาง ด้วย **M-FLOW**

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

  
iOS Android

 Line official
@mflowthai

ข่าวดีมาแล้ว!!
คืนเงินค่าปรับ
M-FLOW

ที่จ่ายค่าปรับแล้ว
จะคืนเงินค่าปรับ
ให้ทุกรายโดยเร็ว

ถ้ายังไม่จ่าย
ระบบจะชะลอการเรียกเก็บ
เงินค่าปรับ ให้รีบมาจ่ายเฉพาะ
ค่าผ่านทาง ก่อนถูกปรับจริง

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65

ผ่านเร็ว ได้ส่วนลด ไม่โดนค่าปรับ สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

Website : www.mflowthai.com/
Mobile Application : mflowthai
เพียง 4 ขั้นตอน เลือกสมัครสมาชิก > ยืนยันตัวตน
> ลงทะเบียนข้อมูลคนข้อมูลรถ > วิธีชำระเงิน

หรือสมัครง่ายๆ ง่ายๆ ทาง Line OA.

Line Official Account : @mflowthai
สมัครได้ไม่ถึง 2 นาที เพียง 3 ขั้นตอน ง่ายๆ
เพิ่มเพื่อน > ลงทะเบียน > แจ้งข้อมูลบัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center: 1586 กด 1 www.mflowthai.com 

ไม่มีเจตนาไม่จ่าย
กรมทางหลวงผ่อนผันให้ ไม่ปรับ
สำหรับผู้ใช้งาน M-FLOW ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565

- 1 หากจ่ายค่าปรับมาแล้วระบบจะคืนเงินให้โดยอัตโนมัติตามช่องทาง
ที่ชำระเข้ามาภายในวันที่ 1-7 มี.ค. 2565
➤ จ่ายผ่าน QR code โอนกลับบัญชีเดิมที่โอนมา
➤ จ่ายผ่านบัตรเดบิต/เครดิต คืนวงเงินเข้าบัตรเดิมที่ชำระมา
- 2 หากยังไม่ได้รับคืนค่าปรับภายในวันที่ 1-7 มี.ค. 2565
สามารถแจ้งข้อมูลขอคืนค่าปรับได้ทาง

1. www.mflowthai.com ➔
กระบวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ➔ กรอกข้อมูล
2. Application mflowthai ➔
ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ➔
กระบวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ➔ กรอกข้อมูล

ถ้ายังไม่จ่ายระบบจะชะลอการเรียกเก็บเงินค่าปรับ ให้รีบมาจ่ายเฉพาะค่าผ่านทาง ก่อนถูกปรับจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center: 1586 กด 1 www.mflowthai.com 

เลือกสมัคร
M-FLOW ง่ายๆ
แค่อัดไลน์ @mflowthai
กรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ใช้งานได้ทันที

สมัครวันนี้ แถมฟรี E-Coupon 60 บาท
ใช้ซื้อสินค้าในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา

50,000 สิทธิ์

ง่ายๆ แค่อัด Line Account ของตนเองเพิ่มเพื่อน
แอด @mflowthai

หรือสแกน QR Code

- 1
- 2 ลงทะเบียนตามขั้นตอน
พร้อมแจ้งข้อมูลบัตรเครดิต
เพื่อจ่ายค่าผ่านทางผ่านบัตรเครดิต

ด่วน!!! จำนวนจำกัดเพียง 50,000 สิทธิ์ และต้องเป็นผู้ที่เริ่มใช้งานและมีการทำบัตรเครดิตแล้วเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center: 1586 กด 1 www.mflowthai.com 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๗

๑) หัวข้อเรื่อง ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนะนำประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนาในชุมชน ที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกพื้นที่ ซึ่งถนน น้ำประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ยังเข้าไม่ถึงหรือรูปแบบที่ดินบิดเบี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสะสม เกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสระไร้ทิศทางซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หากมีการนำวิธี "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจะทำให้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่าแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมและระบบผังเมืองที่ดี

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คือ การนำแปลงที่ดินหลาย ๆ แปลงมารวมกัน จัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วจะทำให้ที่ดินมีรูปแบบใหม่สวยงามขึ้นพร้อมมีถนนทางเข้าออก สะดวกทุกแปลง ส่งผลให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้น การจัดรูปที่ดินสามารถดำเนินการได้ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยทางภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน วิธีดำเนินการเป็นการประสานการพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๗

ปัญหา ที่ดินไม่สามารถ พัฒนาได้



- × ที่ดินตามออก
- × ถนน ประปา ไฟฟ้าสายสื่อสาร เข้าไม่ถึง
- × รูปแปลงที่ดินผิดเบี่ยง ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีทางออกให้ท่านแล้ว



สำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

224 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2201-8037 แฟกซ์ : 0-2247-9096
<http://office.dpt.go.th/lr>



ท่านสามารถร่วมมือกับกรมโยธาฯ ทำ

การจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่

โดยจะมีการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า
เต็มศักยภาพ

สำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

224 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2201-8037 แฟกซ์ : 0-2247-9096
<http://office.dpt.go.th/lr>



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๑๑๒๙ PEA Contact Center ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะและมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้

ก่อนน้ำท่วม

- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้ปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลัก และรีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง

ขณะน้ำท่วม

- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ ด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะอยู่เหนือระดับน้ำ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ปลั๊กไฟที่น้ำท่วมห้ามใช้งานเด็ดขาด

- กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้า เฉพาะชั้นล่าง

- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรไฟฟ้า ชั้นบนและชั้นล่าง

- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย ๒ - ๓ เมตร เพื่อความปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้ม อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข

หลังน้ำท่วม

- ควรให้ช่างตรวจสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้งาน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๒๙ PEA Contact Center ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมรับสถานการณ์

แนววิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
หากเกิดน้ำท่วม



ก่อนน้ำท่วม

-  ปลดเมนสวิตช์ก่อนอพยพ
-  ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้ท่วมถึง

ขณะน้ำท่วม

-  บ้านชั้นเดียว งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด และย้ายออกจากบ้าน
-  บ้านสองชั้น ควรมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น ปลดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่างเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
-  ห้ามใช้ปลั๊ก และสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำถึงเด็ดขาด
-  อย่าสัมผัสสวิตช์และวงใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ

หลังน้ำท่วม

-  เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ควรให้ช่างตรวจสอบแก้ไขให้มั่นใจเสียก่อน



ส่วนทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย  www.pea.co.th  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  PEACHannelThailand

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงยุติธรรม

กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ช่องทางการติดต่อ โทร. สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง ความรับผิดทางอาญา

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ความรับผิดทางอาญา

กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ประชาชนเรื่องความรับผิดทางอาญา จากการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเด็กหรือเยาวชนทำความผิดแล้วจะไม่ต้องรับผลของการกระทำนั้น เพียงแต่การรับบทลงโทษของเด็กและเยาวชน จะได้รับการตีความและพิจารณากฎหมายที่ข้อบังคับแตกต่างกันจากผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะแล้ว และกฎหมายยังได้แบ่งอายุและความรับผิดทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนไว้ต่างกัน โดยเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย ไม่ต้องรับโทษในการกระทำความผิดทางอาญา ส่วนเด็กอายุเกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี กระทำความผิดนั้น อาจไม่ต้องรับโทษในการกระทำความผิดทางอาญาก็ได้ แต่ศาลอาจกล่าวตักเตือนหรือส่งตัวไปยังสถานฝึกอบรมหรือองค์กร ที่ศาลเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำและดุลยพินิจของศาล ส่วนบุคคลที่อายุเกิน ๑๕ ปี แต่ต่ำกว่า ๑๘ ปี กระทำความผิด ศาลอาจลดโทษให้กึ่งหนึ่ง หรืออาจใช้วิธีการเดียวกับเด็กอายุเกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี ก็ได้แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและดุลยพินิจของศาล

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ความรับผิดชอบทางอาญา

แม้ว่ากฎหมายจะให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนแต่ไม่ได้หมายความว่า

เมื่อเด็กหรือเยาวชนทำความผิดแล้วจะไม่ต้องรับผลของการกระทำนั้น เพียงแต่
การรับบทลงโทษของเด็กและเยาวชนจะได้รับการตีความและพิจารณากฎเกณฑ์
ข้อบังคับแตกต่างจากผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายยังได้แบ่งอายุ
และความรับผิดชอบทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนไว้ต่างกัน

โดยเด็กอายุ ไม่เกิน 10 ปี ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย
ไม่ต้องรับโทษในการทำความผิดทางอาญา

ส่วนเด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี กระทำความผิดนั้น อาจไม่ต้องรับโทษ
ในการทำความผิดทางอาญาก็ได้ แต่ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งตัวไปยัง
สถานพินิจอบรม หรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำ
และดุลยพินิจของศาล

ส่วนบุคคลที่อายุเกิน 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี กระทำความผิด ศาลอาจลดโทษให้ทั้งหมด
หรืออาจใช้วิธีการเดียวกับเด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ก็ได้ แล้วแต่กรณี
ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและดุลยพินิจของศาล

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75



จัดทำโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

